

Số **93**/BC- BPC

Đắk Glei, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thẩm tra các Báo cáo, trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XV

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 2

Thực hiện Thông báo số 32/TB-HĐND, ngày 08/11/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế báo cáo HĐND huyện một số nội dung chủ yếu sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Qua thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự trình tại kỳ họp, Ban nhận thấy UBND huyện và các ngành đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong chỉ đạo, điều hành.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi phải thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Song, với tinh thần trách nhiệm cao. UBND huyện, Tòa án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân huyện (VKSND), Chi cục Thi hành án dân sự huyện (THADS) đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Các báo cáo về cơ bản đã phản ánh khá đầy đủ các mặt công tác, các chỉ tiêu đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 879/BC-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện về chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ban Pháp chế thống nhất với báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện đã nêu. Ngoài ra, Ban nhận thấy:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch còn hạn chế, Các vụ việc vi phạm chưa được chỉ đạo xử lý kịp thời.

Việc chuẩn bị nội dung hồ sơ, tài liệu trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân có một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết còn chậm tiến độ so với yêu cầu, chất lượng chưa cao.

Công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ số vụ vi phạm còn cao.

Một số công trình dự án đầu tư trên địa bàn chưa phát huy hiệu quả; Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt còn thấp; Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm.

*** Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đã đề ra. Ban đề nghị UBND huyện quan tâm hơn đối với một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIX của Huyện ủy. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương. Khắc phục những hạn chế, yếu kém do nguyên nhân chủ quan đã xác định, nhất là sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi; Tập trung phát triển sản xuất theo chiều sâu; Thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; Tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Làm tốt công tác dự báo và triển khai các biện pháp chống hạn, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh trên cây trồng không để lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; Tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản...

- Có biện pháp cụ thể hơn, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương và các chủ rừng, cơ quan chức năng nhằm làm tốt công tác quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý các xưởng mộc, cơ sở chế biến gỗ tại các địa phương nhằm ngăn chặn khai thác rừng trái phép. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dự án trồng rừng và trồng dược liệu dưới tán rừng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Nắm bắt tình hình, điều tra xử lý đối với các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen.... Nâng cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm; Chú trọng điều tra, xử lý kiểm chế các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, ma túy, ATGT...

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, đảm bảo thời gian, tuân thủ quy trình quy định.

*** Kiến nghị**

Tại trang 16, gạch đầu dòng thứ 3, đề nghị UBND huyện cần nêu rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân nào? Chưa thực sự chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Báo cáo số 824/BC-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ban Pháp chế của HĐND huyện cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện. Ngoài ra, Ban nhận thấy một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, rộng khắp, nhất là ở cơ sở. Vì vậy, còn một bộ phận nhân dân chưa hiểu hết, chưa nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Việc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo bước đầu thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Một số đơn thư không thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã ban hành văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị địa phương giải quyết nhưng chưa được kiểm tra, đôn đốc và theo dõi kết quả giải quyết.

*** Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ được UBND huyện đã đề ra năm 2022. Qua đó, Ban đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, các văn bản về giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, các cơ quan hữu quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, lựa chọn bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn phù hợp làm công tác tiếp dân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng năm để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và tham mưu giải quyết đơn thư theo đúng quy trình quy định.

- Xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân theo quy định.

- Tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc, đầy đủ. Chú trọng hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân khi giải quyết các vụ việc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi sát việc khắc phục những thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư thuộc thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương xem xét giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.

*** Kiến nghị**

Đối với báo cáo: Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện bổ sung thêm nội dung so sánh về số lượng đơn tăng, giảm so với năm 2020: tăng, giảm ở loại đơn nào (*khiếu nại, tố cáo, kiến nghị*)? nội dung đơn ở lĩnh vực nào; địa phương nào có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tăng, giảm? Đồng thời bổ sung thêm phần dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới để các cơ quan đơn vị, địa phương chủ động đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế để thực hiện.

3. Báo cáo số 814/BC-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ban pháp chế thống nhất theo nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và không có ý kiến gì thêm.

*** Về phương hướng nhiệm vụ**

Ban Pháp chế tán thành với phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian tới. Ban đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau:

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn, nhất là các vụ việc được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Công khai kết luận thanh tra theo quy định, kết quả xử lý tổ chức cá nhân vi phạm; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “*tham nhũng vặt*” ở địa phương đơn vị...”. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: *Mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức - cán bộ...*; quan tâm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với cơ quan khi thực hiện nhiều cuộc thanh tra theo yêu cầu, chỉ đạo đột xuất, phát sinh ngoài kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện.

4. Báo cáo số 867/BC-UBND ngày 16/11/2021 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số yếu kém, hạn chế, cụ thể: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một số nơi còn thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; một số đơn vị, địa phương chậm thực

hiện việc xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, đơn vị mình theo quy định.

*** Về phương Hướng nhiệm vụ**

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ THPTK, CLP năm 2022, Ban đề nghị tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt công tác THPTK, CLP trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công ở các đơn vị, địa phương đảm bảo có hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng chương trình THPTK, CLP ở cơ quan, đơn vị, đồng thời xây dựng chương trình THPTK, CLP năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể để làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Thực hiện công khai minh bạch trên các lĩnh vực: phân bổ và sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản; các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; phân bổ sử dụng nguồn lao động, tùy theo yêu cầu của từng cơ quan đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức công khai phù hợp.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra cải cách hành chính và thanh tra công vụ.

5. Báo cáo số 866/BC-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIV và sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XV

- Vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân qua nhiều kỳ họp nhưng chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm nên cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ý kiến của cử tri A Lương và ý kiến của cử tri thôn thôn Đăk Ra đề nghị quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đoạn thôn Đăk Ra đi Đăk Nhoong, trời mưa thường xuyên bị ngập úng nhà cửa gây ô nhiễm

- Một số kiến nghị của cử tri trả lời còn chung chung chưa nêu rõ thời gian thực hiện (*như: sẽ chỉ đạo... trong thời gian tới?*) hoặc chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa thật sát, đúng thực tế những vấn đề cử tri kiến nghị nên thiếu tính thuyết phục đối với cử tri. Một số ý kiến trả lời chưa đúng lĩnh vực quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị².

*** Những kiến nghị, đề xuất**

Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu tại báo cáo này. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, phân loại, chỉ đạo trả lời, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung có điều kiện giải quyết thì cần xác định cụ thể về thời gian, tiến độ thực hiện để đại biểu và cử tri yên tâm, tránh tình trạng trả lời chung chung (*như: sẽ đã chỉ đạo...trong thời gian tới?*) hoặc độ chính xác không cao, không thuyết phục cử tri dẫn đến tình trạng cử tri không đồng tình và tiếp tục kiến nghị làm phát sinh kiến nghị nhiều lần.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện, giải quyết, bảo đảm hài hòa lợi ích phát triển kinh tế-xã hội của địa phương với lợi ích hợp pháp của người dân; tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện những nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã xác định cụ thể về thời gian, tiến độ giải quyết và những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần liên quan đến sửa chữa đường xá, tái định cư..... và các vấn đề khác.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến người dân, nhất là đối với những chính sách, hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định canh khi thực hiện các dự án trên địa bàn.

6. Báo cáo số 864/BC-UBND, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện về công tác công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

giếng nước rất khó khăn trong sinh hoạt của các hộ dân cũng như nguy hiểm cho người dân lưu thông trên tuyến đường này.

² Ý kiến, kiến nghị về địa giới hành chính.

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất về đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện. Ngoài ra, Ban Pháp chế nhận thấy:

Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm vẫn còn một số sai sót trong việc ghi chép sổ sách theo dõi và hồ sơ giải quyết.

Việc kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án hình sự cho UBND các xã chưa thường xuyên; Công tác thực hiện nhiệm vụ về thi hành án hình sự vẫn còn một số hạn chế trong việc chuyển giao hồ sơ chấp hành án và việc tiếp nhận quyết định thi hành án. Việc kiểm tra xử lý xe độ chế chưa triệt để.

*** Về phương hướng nhiệm vụ**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất theo Báo cáo số 864. Ban đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đến một số nội dung sau:

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kịp thời phổ biến chính sách pháp luật về hành chính, dân sự, hình sự; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp... bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, các tội về xâm phạm sở hữu, xử lý các hoạt động lừa đảo..., gây bức xúc trong nhân dân.

- Tội phạm ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp, đây là vấn đề đáng báo động cần được các cấp các ngành chú trọng và có giải pháp hữu hiệu hơn trong ngăn ngừa, xử lý hành vi vi phạm và tội phạm.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị chuyên dụng cần thiết phục vụ công tác theo dõi an ninh trật tự, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện. Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện ô tô quá tải, quá khổ, xe độ chế nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

*** Kiến nghị**

- Tại trang 3, phần 1.2, có ghi 380 trường hợp (trong đó: phạt cảnh cáo 24 trường hợp, phạt tiền 352 trường hợp) còn lại 4 trường hợp xử lý bằng hình thức gì.

- Đề nghị bổ sung phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Đề nghị phối hợp với cơ quan Viện Kiểm sát đối chiếu lại số liệu một số nội dung sau:

+ Số liệu số vụ và số bị can tại trang 4 mục 2.2.2 Báo cáo số 864/BC-UBND về kết quả công tác điều tra, phá án và tại trang 6 Báo cáo số 502/BC-VKS về tổng án thụ lý kiểm sát điều tra.

+ Số liệu tại mục 2.2.3 trang 5 Báo cáo số 864/BC-UBND về công tác giam giữ, bắt tạm giam và số liệu tại trang 8 Báo cáo số 502/BC-VKS về công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

7. Báo cáo số 123/BC-TA, ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện về công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Ban Pháp chế thống nhất với tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo, tuy nhiên qua xem xét báo cáo cho thấy Báo cáo số 123/BC-TA, chưa đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2021, đề nghị bổ sung để đại biểu HĐND huyện theo dõi.

*** Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm công tác năm 2022 của ngành Tòa án nhân dân huyện; Ban đề nghị Tòa án nhân dân huyện:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đặc biệt là những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ công tác của ngành. Tiếp tục thực hiện có kết quả chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng tuyển chọn và giám sát Thẩm phán quốc gia;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiền hành tố tụng (Viện kiểm sát, cơ quan điều tra) và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án. Nâng cao chất lượng công tác của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Tăng cường công tác bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng tranh tụng, đặc biệt là kỹ năng điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

- Chú trọng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của Luật tiếp công dân và quy định của Tòa án nhân dân tối cao. Trong giao tiếp với người dân phải có thái độ lịch sự, nghiêm túc, tôn

trọng, lắng nghe, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng; không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.

8. Báo cáo số 502/BC-VKS ngày 20 tháng 11 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Qua nghiên cứu nội dung báo cáo 502/BC-VKS, Ban Pháp chế đánh giá cao việc thực hiện các mặt công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện, tuy nhiên Ban nhận thấy đối với Báo cáo 502/BC-VKS chưa đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2021, đề nghị bổ sung để các vị đại biểu HĐND huyện theo dõi.

*** Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề cập tại Báo cáo; Ban đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện chú trọng triển khai tốt một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, đặc biệt là những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ công tác của ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tăng cường cơ sở vật chất, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ.

- Có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành công tố và kiểm sát tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; quan tâm đẩy mạnh hoạt động kiểm sát việc giải quyết nguồn tin báo liên quan đến tội trộm cắp tài sản, tội vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn; có giải pháp cụ thể bảo đảm cho các kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

- Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Chú trọng các nội dung: thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Tiếp tục tăng cường công tác

kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã chú trọng công tác hướng dẫn việc quản lý đối với các đối tượng đang chấp hành án tại cơ sở.

- Nâng cao chất lượng tranh tụng, thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân; tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, bảo đảm các khiếu kiện của tổ chức, công dân được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

*** Kiến nghị**

Đề nghị phối hợp với Công an huyện đối chiếu lại số liệu một số nội dung sau:

+ Số liệu số vụ và số bị can tại trang 4 mục 2.2.2 Báo cáo số 864/BC-UBND về kết quả công tác điều tra, phá án và tại trang 6 Báo cáo số 502/BC-VKS về tổng án thụ lý kiểm sát điều tra.

+ Số liệu tại mục 2.2.3 trang 5 Báo cáo số 864/BC-UBND về công tác giam giữ, bắt tạm giam và số liệu tại trang 8 Báo cáo số 502/BC-VKS về công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

9. Báo cáo số 247/BC-THADS ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Chi cục THADS huyện về công tác THADS năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ban Pháp chế thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Kết quả giải quyết số việc, số tiền liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng còn thấp (đã giải quyết được 01 việc/05 việc).

*** Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2022. Ban đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện chú trọng triển khai tốt các nội dung sau:

- Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các quyết định của Bộ Tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự. Trong công tác thi hành án cần chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, phân đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết các vụ, việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn huyện; các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan thi hành án dân sự kịp thời, toàn diện theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân; các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân, gắn với việc quan tâm nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội, nhất là các dư luận liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện của Ban Pháp chế. Kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND (B/cáo);
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lưu VP HĐND-UBND

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Trần Trọng Từ